

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.60 แข็งค่า รับดอลลาร์อ่อนค่า-บอนด์ยีลด์ชะลอ หลังดัชนี ISM สหรัฐต่ำคาด

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (4 เม.ย. 2567)--นักบริหารเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 36.60 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากช่วงปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.71 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก หลังบอนด์ยีลด์ปรับตัวลดลง เนื่องจากตัวเลขดัชนี ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ ออกมาแยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แม้ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ จะออกมาดีก็ตาม

ส่วนปัจจัยในประเทศ ตลาดรอดูทิศทางเคลื่อนไหวของเงินทุนต่างประเทศ (Flow) จากผู้ค้าทอง หลังสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น

"บาทแข็งค่าตามทิศทางตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่า หลังตัวเลข ISM ภาคบริการออกมาแยกว่าคาด และบอนด์ยีลด์ปรับตัวลดลง" นักบริหารเงินฯ กล่าว

นักบริหารเงินฯ ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.50-36.70 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ 151.65 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 151.73 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ 1.0833 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0768 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 36.669 บาท/ดอลลาร์

-นายกรัฐมนตรี ยืนยันต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกไม่เกิน 2 ปีจะได้เห็นสินามิลงทุนจากต่างประเทศที่มีเม็ดเงินเพิ่มจากปัจจุบัน 2.5 เท่าถ้าไทยเข้ามาในประเทศ ขณะที่มียอดค่าขอรับส่งเสริมการลงทุนเข้ามาแล้ว 5.58 แสนล้านบาท

-"ราคาทองโลก-ไทย" พุ่งร้อนแรง ทำออลไทม์ไฮครั้งใหม่ทองโลกแตะ 2,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ตันทองไทยรูปพรรณทะลุ 40,000 บาท "สมาคมค้าทองคำ" ชี้เดือนเม.ย. นี้แตะ 42,000 บาท และทิศทางเป็น "ขาขึ้น" ต่อเนื่อง ขานรับธนาคารกลางหลายประเทศแห่งต้นทอง หวังลดถือครอง "ดอลลาร์" ด้าน "บาทอ่อนค่า" ต่อเนื่อง "วายแอลจี" ใ้เป้าใหม่ปีนี้ที่ 2,350 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เปิด "4 ปัจจัย" หนุนราคาทะยาน "ดอกเบียขาลง-เทคนิคแกร่ง-แรงซื้อจากจีน-ธนาคารกลางสะสม"

-ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับคำร้องของ กกต.เสนอให้ยุบพรรคก้าวไกล เหตุเสนอแก้ไขมาตรา 112 เป็นการล้มล้างการปกครองฯ ให้โอกาสยื่นแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน

-กรรมการธนาคารกลางยุโรป (ECB) เผยหลังรายงานข้อมูลเงินเฟ้อยุโรปลดลง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในเดือนมิ.ย. ขณะที่ตลาดคาดว่า ECB จะตรึงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมสัปดาห์หน้า แต่มีโอกาส 71% ที่ ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนมิ.ย.ปีนี้

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบสกุลเงินหลัก หลังการเปิดเผยดัชนีภาคบริการสหรัฐที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดยดัชนีภาคบริการของสหรัฐของ ISM ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.4 ในเดือนมี.ค. จากระดับ 52.6 ในเดือนก.พ. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 52.7

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพุธ (3 เม.ย.) เนื่องจากนักลงทุนช้อนซื้อทองคำของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่แสดงมุมมองบวกต่อภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยของเฟด

-ประธานเฟด แสดงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจสหรัฐ และการใช้นโยบายการเงินของเฟดที่จะทำให้เงินเฟ้อปรับตัวลงสู่ระดับ 2% ขณะเดียวกันยังสามารถรักษาความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ โดยเฟดไม่ได้เร่งรีบในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน

-ราคาทองฟิวเจอร์พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทะลุระดับ 2,310 ดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดีดตัวขึ้น และตลาดน้ำมันใจต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ

-เจ้าหน้าที่เฟดต่างก็จับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิด โดยมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 213,000 ตำแหน่งในเดือนมี.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้